

พระเจ้าสร้างปีศาจหรือไม่?

มีปีศาจจริงไหม? หลายคนพูดถึงมารและซาตาน
คนอื่นเขี่ยหยันและบอกว่ามันเป็นแค่ไสยศาสตร์และจินตนาการ

แต่มีปีศาจ? ตามที่คริสเตียนส่วนใหญ่ พระคัมภีร์ควรจะสอนว่ามารเป็นพระเจ้าของโลกนี้
แน่นอนมันสอนว่า!

พระคัมภีร์วาดภาพโลกทั้งใบภายใต้อิทธิพลของมารที่มองไม่เห็น เขามาจากไหน?
พระเจ้าสร้างมารมาเพื่อล่อใจเราและพยายามชักนำเราให้หลงผิดหรือไม่?
แล้วจะลงโทษเราไหมถ้าเราทำตามมาร?

พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง!

ดังนั้น ลองย้อนกลับไปจุดเริ่มต้น เปิดพระคัมภีร์ของคุณสู่ปฐมกาล 1:1 "ในตอนแรกพระเจ้า
พระเจ้าอยู่ก่อนทั้งหมด

คำต่อไปคือ "สร้าง" "พระเจ้าสร้าง" พระองค์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน

แต่โองการถัดไปกล่าวว่า: "แผ่นดินไม่มีรูปและเป็นโมฆะ" คำภาษาฮีบรูสำหรับ
"ไม่มีรูปแบบและโมฆะ" คือ tohu และ bohu ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงความโกลาหล สับสน
สิ้นเปลือง และว่างเปล่า

เมื่อพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน พระองค์ทรงสร้างโลกนี้ในสภาพที่สับสนวุ่นวายหรือไม่?
พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างที่หวั่นหวงและโกลาหลหรือไม่?

โลกไม่ได้สร้างขึ้นในความโกลาหล

เราอ่านใน 1 โครินธ์ 14:33 ว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างความสับสน พระเจ้าเป็นผู้สร้างสันติสุข
พระเจ้าเป็นผู้สร้างระเบียบและกฎหมาย

สังเกตร้อย 38:4-9. พระเจ้าตรัสที่นั่นว่าเหล่าทูตสวรรค์ให้ร้องด้วยความยินดีเมื่อพระองค์ทรงสร้างโลก
มันต้องเป็นการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสับสนวุ่นวาย!

เหตุใดพระองค์จะทรงสร้างมันขึ้นมาอย่างไม่เป็นระเบียบแล้วต้องทำให้มันชัดเจนขึ้น?
มันไม่สมเหตุสมผลเลย! Dr. Bullinger ผู้มีอำนาจในภาษาฮีบรูกล่าวว่าคำภาษาฮีบรูสำหรับ "สร้าง"
ซึ่งใช้ในปฐมกาล 1:1 "บอกเป็นนัยว่าการทรงสร้างนั้นเป็นงานที่สมบูรณ์" คำว่า "สร้าง"
นั้นหมายถึงระบบและระเบียบที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม ไม่วุ่นวายหรือสับสน!

แล้วมันกลายเป็นความโกลาหลได้อย่างไร?

ในปฐมกาล 19:26 ใช้คำภาษาฮีบรูเดียวกันซึ่งแปลว่า "เคย" ในปฐมกาล 1:2 และมีการแปลเป็นคำภาษาอังกฤษว่า "กลายเป็น" ในสามบทแรกของพระคัมภีร์ไบเบิล และอีกหลายที่ที่คุณพบคำว่า "เคยเป็น" ในเกือบทุกกรณี แสดงถึงสภาพที่แตกต่างจากสภาพเดิม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ "กลายเป็น" หรือ "ถูกสร้าง" ในลักษณะนั้น มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

โลกกลายเป็นความโกลาหล

เห็นได้ชัดว่าคำว่า "เป็น" มีความหมายว่า "กลายเป็น" การแปลของรีอเทอร์แฮมใน ปฐมกาล 1:2 เป็นภาษาฮีบรูดั้งเดิมคือ: "บัดนี้ แผ่นดิน โลกกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า" มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ในเยเรมีย์ 4:23 ในอิสยาห์ 24:10 ในอิสยาห์ 34:11 และที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล คุณพบคำเดียวกันคือ tohu และ bohu ซึ่งหมายถึงความโกลาหลและสับสน ในทุกกรณีสภาพนั้นเป็นผลมาจากบาป

ไม่มีความโกลาหล

สังเกตอิสยาห์ 45:18. "พระนิพพานที่สร้างฟ้าสวรรค์ พระเจ้าเองที่สร้างโลกและทรงสร้าง พระองค์ทรงสถาปนามัน พระองค์ไม่ได้สร้างมัน โดยเปล่าประโยชน์" "ไร้สาระ" เป็นการแปลที่ไม่ถูกต้อง ในพระคัมภีร์ของคุณ หากคุณมีส่วนอ้างอิง คุณจะพบคำว่า "ขยะ" คำแปลที่เหมาะสม

คำภาษาฮีบรูดั้งเดิมคือ TOHU คำภาษาฮีบรูนี้เป็นคำเดียวกับที่ใช้ใน ปฐมกาล 1:2 ซึ่งหมายถึงความสับสน ความว่างเปล่า หรือความสูญเปล่า ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดกฎหมาย ในอิสยาห์ 45:18 เรามีคำกล่าวที่ชัดเจนที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกไม่ใช่ "tohu" นั่นคือ ไม่สับสน ไม่เป็นระเบียบ แต่ในปฐมกาล 1:2 โลกเคยเป็น หรือ โลกกลับกลายเป็น—อย่างที่เราจะเห็น — โกลาหลและสับสน'

แล้วมันก็กลายเป็นอย่างนั้นหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้น ทีนี้ อะไรทำให้เกิดความสับสนได้? - ความผิดปกตินั้น? บาปอะไรที่สามารถทำลายแผ่นดินโลกและนำมันไปสู่สภาพที่พบใน ปฐมกาล 1:2?

ชีวิตก่อนอาดัม?

บัดนี้ อะไรคือความบาปที่ก่อให้เกิดความพินาศแก่แผ่นดินโลก? มันไม่ใช่บาปที่เกิดจากมนุษยชาติ เพราะไม่มีใครอยู่บนโลกนี้จนถึงวันที่หกของการสร้างใหม่นั้นหรือการสร้างใหม่ครั้งนั้น จึงไม่เป็นบาปของมนุษย์ อาดัมเป็นผู้ชายคนแรก เราพบใน 1 โครินธ์-15:45 ว่าอาดัมถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์คนแรกบน โลกใบนี้ ในปฐมกาลเอวาเรียกว่ามารดาของมนุษย์ที่มีชีวิตทั้งหมด ไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นก่อนอาดัมและเอวา

บาปที่นำมาซึ่งความวุ่นวายจึงมิได้เกิดจากมนุษย์ แต่ถึงกระนั้นชีวิตก็ยังต้องอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกเพราะบาปได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกที่นำมันมาสู่สภาพของความโกลาหลและความสับสนโดยการละเมิดกฎของพระเจ้า

มันจะเป็นชีวิตแบบไหนกันนะ? มันไม่ใช่ชีวิตมนุษย์
อะไรเป็นประชากรที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก่อนข้อที่สองของปฐมกาลบทแรก?

ในปฐมกาล 1:28 เมื่อตรัสกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้:
"จงมีลูกดกทวีมากขึ้นและทำให้เต็มแผ่นดิน" คำว่าเต็มเต็มหมายความว่าอย่างไร? การเต็มเต็มคือการเติม
การเติมเต็ม หมายถึง การเติมใหม่ — การเติมใหม่ทั้งหมด
คำพูดเหล่านั้นบ่งบอกว่าโลกเคยมีประชากรมาก่อน!

ทันทีหลังจากน้ำท่วมในปฐมกาล 9:1 พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ เขาได้อวยพร โนอาห์และบุตรชายของเขา
และกล่าวแก่พวกเขาว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน" เหมือนกันกับที่พระองค์ตรัสกับอาดัม!

ในกรณีของโนอาห์ เราทราบดีว่าพระองค์ทรงหมายถึงการขยายประชากรโลก
พระองค์มิได้ทรงหมายความว่าอย่างเดียวกันเมื่อพระองค์ทรงใช้คำพูดเดียวกันกับอาดัมมิใช่หรือว่า
"จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน" แน่นอน นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าแผ่นดินโลกมีประชากรและว่าจะมีประชากร
อีกครั้งหนึ่ง. แล้วชีวิตแบบไหนที่อาศัยอยู่บนโลกก่อนหน้าอาดัม ก่อนสัปดาห์ที่เรียกว่า
"สัปดาห์แห่งการทรงสร้าง"

ต่อไป เรามาคู 2 เปโตร 2:4 กัน: "เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงละเว้นบรรดาทูตสวรรค์ที่ทำบาป"
นี่คือความบาปของทูตสวรรค์ที่กล่าวถึง

ชีวิตก่อนอาดัม?

บัดนี้ อะไรคือความบาปที่ก่อให้เกิดความพินาสแก่แผ่นดินโลก? มันไม่ใช่บาปที่เกิดจากมนุษยชาติ
เพราะไม่มีใครอยู่บนโลกนี้จนถึงวันที่หกของการสร้างใหม่นั้นหรือการสร้างใหม่ครั้งนั้น
จึงไม่เป็นบาปของมนุษย์ อัดัมเป็นผู้ชายคนแรก เราพบใน 1 โครินธ์-15:45
ว่าอาดัมถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้ ในปฐมกาลอีฟเรียกว่ามารดาของมนุษย์ที่มีชีวิตทั้งหมด
ไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นก่อนอาดัมและเอวา

บาปที่นำมาซึ่งความวุ่นวายจึงมิได้เกิดจากมนุษย์
แต่ถึงกระนั้นชีวิตก็ยังต้องอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกเพราะบาปได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกที่นำมันมาสู่สภาพ
ของความโกลาหลและความสับสน โดยการละเมิดกฎของพระเจ้า

มันจะเป็นชีวิตแบบไหนกันนะ? มันไม่ใช่ชีวิตมนุษย์
อะไรเป็นประชากรที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก่อนข้อที่สองของปฐมกาลบทแรก?

ในปฐมกาล 1:28 เมื่อตรัสกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้:
"จงมีลูกดกทวีมากขึ้นและทำให้เต็มแผ่นดิน" คำว่าเต็มเต็มหมายความว่าอย่างไร? การเติมเต็มคือการเติม

การเติมเต็ม หมายถึง การเติมใหม่ — การเติมใหม่ทั้งหมด
คำพูดเหล่านั้นบ่งบอกว่าโลกเคยมีประชากรมาก่อน!

ทันทีหลังจากน้ำท่วมในปฐมกาล 9:1 พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ เขาได้อวยพร โนอาห์และบุตรชายของเขา และกล่าวแก่พวกเขาว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน" เหมือนกันกับที่พระองค์ตรัสกับอาดัม!

ในกรณีของโนอาห์ เราทราบดีว่าพระองค์ทรงหมายถึงการขยายประชากรโลก พระองค์มิได้ทรงหมายความอย่างเดียวกันเมื่อพระองค์ทรงใช้คำพูดเดียวกันกับอาดัมมิใช่หรือว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน" แน่نون นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าแผ่นดินโลกมีประชากรและว่าจะมีประชากรอีกครั้งหนึ่ง. แล้วชีวิตแบบไหนที่อาศัยอยู่บนโลกก่อนหน้าอาดัม ก่อนสัปดาห์ที่เรียกว่า "สัปดาห์แห่งการทรงสร้าง"

ต่อไป เรามาดู 2 เปโตร 2:4 กัน: "เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงละเว้นบรรดาทูตสวรรค์ที่ทำบาป" นี่คือความบาปของทูตสวรรค์ที่กล่าวถึง

ทูตสวรรค์ครอบครองโลก!

ธรรมดาแค่ไหน! พวกเขามีที่ดินที่พวกเขาไม่ได้เก็บไว้ ในฮีบรู 2:5 เราอ่านข้อความนี้: "สำหรับทูตสวรรค์ พระเจ้าไม่ได้ทรงให้โลกที่เรากล่าวมานั้นอยู่ใต้บังคับบัญชา" กล่าวอีกนัยหนึ่ง The World Tomorrow อาณาจักรของพระเจ้าจะไม่อยู่ภายใต้การอยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์ องค์ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของเทวดาตกสวรรค์ พวกปีศาจและมารผู้เป็นหัวหน้าของพวกมันปกครองโลกปัจจุบันนี้และแกว่งไกวผู้อาศัย พระคัมภีร์ทุกหนทุกแห่งบ่งชี้และยืนยันข้อเท็จจริงนั้น

พวกเขาได้รับอำนาจปกครองอย่างไร? พวกเขาได้อำนาจมาได้อย่างไร?
พวกเขารักษาการควบคุมได้อย่างไร? มารได้อำนาจมาควบคุมและนำและครอง โลกนี้มาจากไหน?

มารเป็นผู้นำของทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาป ดังที่คุณจะพบได้ในหลายๆ แห่ง (ยอห์น 12:31, ยอห์น 14:30, ยอห์น 16:11) ใน 2 โครินธ์ 4:4 พญามารได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าของโลกนี้
เขาเป็นราชาหรือเจ้าชายแห่งโลกชั่วร้ายที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ มาดูที่มาของมารกัน

เปิดไปที่อิสยาห์ 14 เริ่มต้นด้วยข้อ 4 "เจ้าจงยกสุภาภิตนี้ขึ้นกล่าวโทษกษัตริย์แห่งบาบิโลนและกล่าวว่า 'ผู้ก่อกบฏผู้ทรยศเมืองทองได้อย่างไร!'

นี่คือราชาแห่งบาบิโลน

เรื่องราวนี้เล่าต่อไปว่าพระองค์ทรงรบกวณแผ่นดินโลกอย่างไร เขาเป็นผู้บุกรุกผู้พิชิต เขาเป็นคนอบอุ่นพยายามพรางจากผู้อื่นและพยายามแสวงหาทุกสิ่งที่ได้ เขามีปรัชญาที่ตรงกันข้ามกับปรัชญาของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง เขามีปรัชญาของมาร

เขาเป็นตัวแทนของมาร ราชาแห่งบาบิโลนเป็นเครื่องมือและเครื่องมือของมาร

ตอนนี้เราพบในข้อ 12 ว่าประเภทมนุษย์ที่น้อยกว่านี้ยกพลขึ้นเป็นปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ - มาร - ซึ่งเป็นเครื่องมือและเครื่องมือของเขา

กฎของลูซิเฟอร์

สิ่งที่พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ดีสำหรับ ได้พบกับครูปีศาจที่ไม่สามารถพูดถึงมนุษย์ได้ พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าตกลงมาจากสวรรค์ได้อย่างไร ลูซิเฟอร์" ลูซิเฟอร์หมายถึงหนึ่งที่สองแสง °ฉันส่องแสงดาวแห่งรุ่งอรุณ พระเจ้าให้ชื่อสิ่งของหรือผู้คน หรือสิ่งที่เป็นอยู่ ลูซิเฟอร์เดิมเป็น "ดาว" ที่ส่องแสง ดวงดาวเป็นตัวแทนของทูตสวรรค์ (วิวรณ์ 1:20) เขาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีดาวรุ่งที่สดใสทำหน้าที่แทนพระองค์ทรงเป็นผู้ให้แสงสว่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้มีความรู้ ความจริง และความสว่างอันยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่มอบให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้พระองค์ เขาถูกวางไว้ในกฎเกณฑ์และอำนาจเหนือทูตสวรรค์

ต่อเนื่องในอิสยาห์ 14: "เจ้าถูกโค่นลงถึงดินซึ่งทำให้บรรดาประชาชาติอ่อนแอลง! เพราะเจ้าพูดในใจของเจ้าว่า 'เราจะขึ้นสวรรค์' "ถ้าอย่างนั้นเขาคงอยู่เบื้องล่างสวรรค์ เขาต้องอยู่บนโลก

พระองค์ตรัสว่า "ฉันจะขึ้นสวรรค์ ฉันจะเชิดชูบัลลังก์ของฉันเหนือดวงดาว [นั่นคือ ทูตสวรรค์] ของพระเจ้า" ฉันต้องการให้คุณสังเกตว่าเขามีบัลลังก์ แต่เขาไม่เต็มใจที่จะพอใจกับเขตอำนาจของเขา เขาออกไปปกครองจักรวาล

ตอนนี้สังเกตว่าลูซิเฟอร์พูดอะไรอีก: "ฉันจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ฉันจะเป็นเหมือนผู้สูงสุด"

"ฉันจะเป็นพระเจ้าเอง" เขากล่าว

ลูซิเฟอร์กลายเป็นปีศาจ

ลูซิเฟอร์จึงกลายเป็นปีศาจ พระเจ้าเปลี่ยนชื่อเมื่อตัวละครของเขาเปลี่ยนไป เขาพยายามทำให้ตัวเองเป็นพระเจ้า แต่เราพบว่าพระองค์ทรงถูกเหวี่ยงลงมายังโลกนี้

บัดนี้ พอลิกดูเอเสเกียล 28 ข้อ 1 อย่างรวดเร็ว "บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่เจ้าชายแห่งไทรัสว่า... " เจ้าชายแห่งไทรัสหรือไทรัสเป็นชายที่ชั่วร้ายมาก เขาเป็นผู้รุกราน ผู้รุกราน ผู้พิชิต

เขาเป็นเครื่องมือของมาร เมื่อเรามาถึงข้อที่สิบสอง เช่นเดียวกับในอิสยาห์ 14 ประเภทที่น้อยกว่าจะยกขึ้นเป็นคำตรงข้ามที่ยิ่งใหญ่ เราพบภาพมารเอง! ตอนนี้เราพบสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เลย บางโองการกล่าวถึงตัวมารเอง ไม่ใช่เกี่ยวกับมนุษย์

เริ่มต้นที่ข้อ 12: "บุตรมนุษย์ร้องคร่ำครวญถึงกษัตริย์แห่งไทรัส"

นี่คือราชาที่แท้จริงที่ปกครองและผ่านเจ้าชายแห่งไทรัส "จงกล่าวแก่เขาว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า พระองค์ทรงผนึกผลรวมไว้ด้วยปัญญาและความงามบริบูรณ์"

นี่คือผู้ที่ผนึกผลรวมของความสมบูรณ์แบบ ปัญญา และความงามไว้ทั้งหมด

ที่สามารถพูดเกี่ยวกับมนุษย์? พระเจ้าตรัสเหมือนมนุษย์คนใดใหม่? ไม่เคย!
พระองค์กำลังตรัสถึงบางคนยิ่งใหญ่มากกว่ามนุษย์มาก สังกัดว่า "เจ้าอยู่ในเอเดนสวนของพระเจ้า" บน โลก!

แล้วเขากล่าวว่า "ฝีมือของตะบองและปีของเจ้านั้นเตรียมไว้สำหรับเจ้าในวันที่เจ้าถูกสร้างขึ้น"
นี่ไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดมา

ผู้เผยพระวจนะกล่าวต่อไปว่า "พระองค์ทรงเป็นครูผู้เฝ้ายามที่คลุมอยู่" ถ้าคุณจะทำถึงอพยพ 25 ข้อ 16-22
คุณจะพบประเภทของบัลลังก์ของพระเจ้าที่อธิบายไว้ รวมอยู่ในประเภทโลก - พลัปปลาในสมัยของโมเสส
- เป็นพระที่นั่งเมตตาซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งของพระเจ้า บนนั้นครูบสองคนถูกตั้งไว้
แน่นอนว่าพวกมันทำมาจากโลหะ แต่ปีกของพวกมันกางออกและคลุมพระที่นั่งของพระเจ้า
พวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของครูผู้ยิ่งใหญ่สองคนซึ่งมีปีกคลุมพระที่นั่งของพระเจ้า

พระเจ้าตรัสผ่านทางเอเสเคียลว่า "พระองค์ทรงเป็นครูผู้เฝ้ายามซึ่งปกคลุมอยู่" กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ครูผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในสองคนที่ปกครองทูตสวรรค์อื่นๆ นับล้าน!

เขาเป็นสิ่งที่ชีวิตที่สร้างขึ้น พระองค์ทรงผนึกผลรวมของความสมบูรณ์แบบ ปัญญา
และความงามไว้ทั้งหมด จากนั้นในข้อ 14 เราอ่านว่า "เราได้กำหนดเจ้าไว้แล้ว" พระเจ้าตรัส
พระเจ้าได้ตั้งเขาไว้ในตำแหน่ง "คุณอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" - ปาเลสไตน์หรือเอเดน!

"เจ้าสมบูรณ์แบบในวิถีของเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เจ้าถูกสร้างขึ้น"
นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งพบความชั่วช้าในพระองค์

ความชั่วช้าดังกล่าวมีอธิบายไว้ในอิสยาห์ 14 เขากล่าวว่า "ฉันไม่พอใจในสิ่งที่ฉันมี
ฉันจะกลายเป็นผู้รุกราน ฉันจะขึ้นแทนที่พระเจ้าและเป็นพระเจ้าของจักรวาล" นั่นคือบาปของมาร —
ไม่เชื่อฟัง

โลกกลายเป็นความโกลาหลได้อย่างไร

หนึ่งในสามของทูตสวรรค์รวมตัวกับซาตานในการกบฏ
นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความ โกลาหลของแผ่นดินนี้
บาปของทูตสวรรค์ไปถึงสวรรค์และนำความ โกลาหลมาสู่โลก
สิ่งที่นักธรณีวิทยาและนักดาราศาสตร์เห็น ไม่ใช่จักรวาลที่กำลังพัฒนา
แต่เป็นซากปรักหักพังของการต่อสู้ของไททานิคที่ครอบงำโดยวิญญาณทั่วห้วงอวกาศ
นั่นคือการต่อสู้ก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้น

แผ่นดิน โลกถูกสร้างให้สมบูรณ์และสมบูรณ์
จากนั้นมันก็กลายเป็นความ โกลาหลอันเป็นผลมาจากการกบฏ และในหกวัน พระเจ้าได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่
มีรูปร่างใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และสร้างมนุษย์บนแผ่นดิน โลก

พระองค์ทรงให้โอกาสอาดัมแทนที่ซาตานมาร อย่าลืมว่าลูซิเฟอร์ถูกจัดให้อยู่ในการปกครอง

พระเจ้าวางลูซิเฟอร์ครอบผู้ยิ่งใหญ่ให้ดำเนินการปกครองของพระองค์บนแผ่นดินโลก แต่ลูซิเฟอร์ปฏิเสธที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระบัญชาของพระเจ้า รัฐบาลของพระเจ้า เขาต้องการที่จะแทนที่ของเขาเอง ดังนั้นเขาจึงตัดสิทธิ์ตัวเอง

อาดัมมีโอกาสที่จะแทนที่เขา ในการแข่งขันเพื่อดูว่าอาดัมจะพิชิตหรือไม่ ถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้า เขาก็ล้มเหลว เขาเชื่อฟังมารแทน และมนุษย์ก็กลายเป็นสมบัติของมาร และมนุษย์ทั้งหมดก็ถูกขายไปตามแม่น้ำให้แก่มารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พระเยซูคริสต์เสด็จมา 4000 ปีต่อมาและพระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ - การประลองบนภูเขา เขาปฏิเสธที่จะเชื่อฟังมาร เขาอ้างพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง เขาเชื่อฟังพระเจ้า

ในที่สุด พระองค์ทรงหันไปหามาร และทรงบัญชาซาตาน เขากล่าวว่า "ไปจากฉัน" และมารเชื่อฟัง!

ตั้งแต่นั้นมา ผู้สืบทอดของซาตานก็มีคุณสมบัติที่จะเข้าครอบครองการปกครองของแผ่นดินโลก แต่พระเยซูเสด็จไปสวรรค์เป็นเวลา 1900 ปี ในไม่ช้าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง และเมื่อพระองค์เสด็จมา มารจะถูกขับไล่ พระคริสต์จะทรงปกครองโลก กฎหมายของพระเจ้าจะได้รับการฟื้นฟู ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขจะมาถึงในที่สุด!

ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างมาร เขาสร้างครอบครัวลูซิเฟอร์ - สมบูรณ์แบบในแบบของเขา แต่ด้วยพลังแห่งการเลือกอย่างอิสระ - และลูซิเฟอร์แปลงร่างเป็นปีศาจด้วยการกบฏต่อรัฐบาลของพระเจ้า!

วันนี้ คุณเผชิญกับคำถาม: คุณจะเชื่อฟังวิถีของซาตาน หรือกฎหมายของพระเจ้าหรือไม่?